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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะม่วง 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 (ครั้งที่ 2)  

วันอังคารที่  1๕  สงิหาคม  2566  เวลา 09.30 น. 

ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะม่วง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

-------------------------------------- 

รายชื่อผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่            ชื่อ - นามสกุล          ต าแหน่ง            ลายเซ็น หมายเหตุ 

1 นายส าราญ  ทองน้อย ประธานสภาฯ ส าราญ  ทองน้อย  

2 นายเพชร  คล้ าคลา้ย รองประธานสภาฯ เพชร  คล้ าคลา้ย  

3 นายกิ่งทอง  อยู่จิ๋ว สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 กิ่งทอง  อยู่จิ๋ว  

4 นายรณเดช  หูไว สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 รณเดช  หูไว  

5 นายประสูต   พิมพ์เสง่ียม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ประสูต   พิมพ์เสง่ียม  

6 นายเสน่ห์   เสอืนาค รองประธานสภาฯ เสน่ห์   เสอืนาค  

7 นายมนต์ชัย  สุวรรณเนตร์ เลขานุการสภาฯ มนต์ชัย  สุวรรณเนตร์  

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่            ชื่อ - นามสกุล         ต าแหน่ง          ลายเซ็น หมายเหต ุ

    1 ร.ต.ต.กนกศักดิ์  มุทธากาญจน์ นายก อบต. กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์  

    2 นายส าราญ  สระแก้ว รองนายก อบต. ส าราญ  สระแก้ว  

    3 นายล าเพย ทองกา้นบัว รองนายก อบต. ล าเพย ทองกา้นบัว  

    4 นายผิน  กรประสาท เลขานุการนายก อบต. ผิน  กรประสาท  

    5 นายสมภพ สุกช่วง ที่ปรึกษานายกฯ สมภพ สุกช่วง  

    6 นายด ารงค์  เดชส าราญ ที่ปรึกษานายกฯ ด ารงค์  เดชส าราญ  

    7 นายวิทยา   ข าทวี ผอ.กองช่าง วิทยา   ข าทวี  

    8 นางนนทิยา  สว่างจิตต์ ผอ.กองคลัง นนทิยา  สว่างจิตต์  

    9 นางสาวณัทชญานันท์ อักโขพันธ ์ ผอ.กองสวัสดกิารฯ ณัทชญานันท์ อักโขพันธ ์  

   10 นางชลธชิา  ทับจิต ผอ.กองสาธารณสุขฯ ชลธชิา  ทับจิต  

   11 นางศิริพร  ลือฤทธิ์ 
นักวชิาการศึกษา รักษาราชการ

แทน ผอ.กองการศึกษา 
ศิริพร  ลือฤทธิ์ 

 

   12 นางสาวธัญญธร  เกตุแก้ว นักจัดการงานทั่วไป ธัญญธร  เกตุแก้ว  

   13 นายก่อเกียรติ  สุนทรไชย ผช.นักประชาสัมพันธ ์ ก่อเกียรติ  สุนทรไชย  
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ก่อนเปิดการประชุม เลขานุการสภา อบต.ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภา อบต . ที่ร่วม

ประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าครบองค์ประชุม จึงเชิญประธานสภา อบต. จุด

ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

-เลขานุการสภา อบต. ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภา อบต.ต้นมะม่วงครบองค์ประชุมในการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 (ครั้งที่ 2) ประจ าปี พ.ศ. 2566 ให้ที่

ประชุมทราบ ขอเชิญท่านประธาน อบต.ต้นมะม่วง ประชุมตามวาระการประชุมต่อไป 

เริ่มประชุม  เวลา  09.30 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายส าราญ  ทองน้อย  ต าแหน่ง ประธานสภา  ซึ่งท าหน้าที่เป็น

ประธานในการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะม่วง สมัยสามัญ  สมัยที่ 3/2566  

(ครั้งที่ 2) ในวันอังคารที่ 15 สงิหาคม 2566  ซึ่งมรีายละเอียดการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระการประชุมที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายส าราญ ทองน้อย  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะม่วง ได้มีมติก าหนดสมัย

ประธานสภา อบต.  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะม่วง สมัยสามัญ         

    สมัยที่ 3 ประจ าปี 2566 ในระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2566  

ซึ่งมีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 21 เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 55 

แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 

2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2553 ข้อ 22 แห่ง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ 2)  พ.ศ. 2554 จึงประกาศ

เรียกประชุม  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะม่วง สมัยสามัญ 

สมัยที่  3 (ครั้งที่  2)  ประจ าปี  พ.ศ. 2566 ในวันอังคารที่  15 

สิงหาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30 นาฬิกา ณ. ห้องประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะม่วง  ซึ่งมีระเบียบวาระการ

ประชุมดังนี้ 

 

 

หน้า 3 /ระเบียบวาระการประชุมที่  1…….. 
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 ระเบียบวาระการประชุมที่  1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระการประชุมที่  2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/2566  (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 3 สงิหาคม  2566 

ระเบียบวาระการประชุมที่  3  เรื่อง เพื่อพจิารณาดังนี้ 

3.1  พิจารณาและขอมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

ต าบล เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2567 (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ) 

3.2  พิจารณากันเงินเหลื่อมปี งบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์    

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ านวน 

10 โครงการ 

3.3 พิจารณาและขอมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

ต าบล เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2567 (วาระที่ 3 ลงมติ) 

3.4 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 2 โครงการ 

๑. โครงการก่อสร้างขุดวางท่อระบายน้ า พร้อมเทพื้นถนน

คอนกรีตกลับสภาพเดิม หมู่ ๑ สายซุ้มประตูทางเข้าวัดท่าศิริ 

ถึงหอพักกลิ่นจันทร์ วางท่อขนาด 0.60 เมตร ยาว 207 

เมตร พร้อมบ่อพัก เทคอนกรีตกว้างประมาณ 1.20 เมตร 

ยาว 207 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

248 ตารางเมตร 

          งบประมาณ เป็นเงินจ านวน 624,000.- บาท 

2. โครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ า 

บริเวณหน้าองค์การบริหารสว่นต าบลต้นมะม่วง หมู ่3 

 ช่วงที่ 1 กว้าง 2 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร 

 ช่วงที่ ๒ กว้าง 9.60-14 เมตร ยาว 33 เมตร หนา 0.15 เมตร 

   พร้อมวางท่อระบายน้ า ขนาด 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก 

 ช่วงที่ 3 กว้าง 2 เมตร ยาว 54 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ช่วงที่ 4 กว้างประมาณ 8 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร 

วางท่อระบายน้ าขนาด 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก  คิดเป็น

พืน้ที่เทคอนกรีตไมน่้อยกว่า 1062 ตารางเมตร 

 งบประมาณ เป็นเงินจ านวน 1,487,000.- บาท 

     รวมทั้ง 2 โครงการ เป็นเงินท้ังสิ้น 2,111,000.- บาท 
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ระเบียบวาระการประชุมที ่4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี  

4.1 ................................................................................. 

4.2 .................................................................................. 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระการประชุมที่  2   เร่ือง รับรองรายการการประชุมครั้งที่ผ่านมา  

นายส าราญ ทองน้อย  เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566  

(ประธานสภาฯ)  (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 โดยมีคณะผู้ตรวจสอบรายงาน

การประชุมทั้ง 3 ท่านซึ่งมีนายกิ่งทอง อยู่จิว๋  นายประสูต พิมพ์เสงี่ยม  

และนายเสน่ห์  เสือนาค มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ตรงจุดใดของการประชุมครั้งที่ผ่านมาหรือไมอ่ย่างใดครับ 

เลขานุการสภา อบต. ผมขออนุญาตท่านประธานฯ ในวาระที่ 2 นี้ เป็นวาระรับรองรายงาน

การประชุมครั้ งที่ ผ่ านมา การตรวจรายงานการประชุ ม โดย

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 3 ท่าน ซึ่ งมี

รายละเอียด จ านวนทั้งหมด 12 หน้า ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯตรวจ

รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้เป็นที่เรียบร้อย  ว่ามีถอ้ยค าที่จะต้อง

แก้ไข พิมพ์ผิดตรงไหนผิดปกติอะไร ซึ่งผมได้จัดหมวดหมู่ของรายงาน

การประชุมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจ

รายละเอียดอีกครั้ง แล้วค่อยรับรองนะครับ ในส่วนของ วาระที่ 2 ขั้น

แปรญัตติ และวาระที่ 3 เป็นการลงมติ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อไม่มีคนสงวนแปรญัตติ

ไม่ยื่นขอตามเงื่อนเวลา ก็เป็นอันว่าไม่มีใคร ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติ

ก็ขอยืนยันตามร่างเดิม เมื่อท่านสมาชิกสภาฯรับทราบแล้วไมม่ีใครสงวน

แปรญัตติก็คือในวาระที่ 2 ก็ต้องเรียกลงเลย เพราะว่างบประมาณที่ดิน

และสิ่งก่อสร้างที่เราจะขอกันเงินมีทั้งหมดประมาณ 10 โครงการ และ

ขอมติเห็นชอบในวาระที่ 3 (ลงมติ) และพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงิน

สะสม จ านวน 2 โครงการ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายส าราญ ทองน้อย  มีสมาชิก ท่านใดจะแก้ไขจุดอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติรับรองรายงาน

(ประธานสภาฯ)  การประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 

    3 สงิหาคม 2566  

ที่ประชุม   มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ 

หน้า 5 / ระเบียบวาระ 3... 
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ระเบียบวาระการประชุมที่  3  เร่ือง  เพ่ือพจิารณาดังนี ้

3.1 พิจารณาขอมติเห็นชอบและอนุมัติร่างข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2567 วาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตต)ิ   

นายส าราญ ทองน้อย  ตามที่สภาองค์การบรหิารส่วนต าบลตน้มะมว่งได้ผ่านวาระการ 

(ประธานสภาฯ)  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ (วาระที่ 1)และได้ตั้งคณะกรรมการ

    แปรญัตติตาม ข้อ 45 วรรค 3 และด าเนินการตามข้อ 50 และ ข้อ 51 

    แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่นนั้น  

    ขอเชิญ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติขึน้ชี้แจงรายละเอียดว่ามีผู้ใดยื่น

    ขอแปรญัตติในหมวดใดหรือการแก้ไขหรือมีผู้ใดเสนอค าแปรญัตติร่าง

    ข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ 

นายประสูต พิมพ์เสงี่ยม ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้ด าเนินการตามข้อก าหนดของข้อ 50 

(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ)และข้อ 51  แล้ว  ปรากฏว่าไม่มผีู้ยื่นค าขอแปรญัตติตามระยะเวลาที่ 

    ก าหนด ดังนั้นทางคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ประชุมพิจารณาและเห็น

    ว่าควรเสนอร่างข้อบัญญัติตามร่างเดิมรายละเอยีดตามบันทึกรายงาน 

คณะกรรมการฯและบันทึกความเห็นที่ยื่นต่อประธานสภาฯแลว้  

      (รายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติท่ีแนบ) 

นายส าราญ  ทองน้อย  คณะกรรมการแปรญัตติไดเ้สนอร่างข้อบัญญัติฯ เดิมใหก้ับสภาฯ 

(ประธานสภาฯ)  เนื่องจากไม่มีสมาชิกสภาผู้ใดขอเสนอค าแปรญัตติอภิปรายกระผมจึง

    เห็นควรให้สมาชิกสภา ตรวจสอบร่างข้อบัญญัติ  ซึ่งคณะกรรมการแปร

    ญัตติไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมสภาฯ ว่ามีการผิดพลาดทางด้าน การพิ มพ์ หรือ

    บวกตัวเลขผิดพลาดหรือไม่ หรือมีโครงการใดซึ่งมีรายชื่อไม่ตรงกับ

    จุดที่จะลงมือด าเนินการของท่านสมาชิก เพื่อร่วมกันตรวจสอบข้อบัญญัติ 

    ก่อนที่จะขออนุมัติเป็นครั้งสุดท้ายว่าไม่มขี้อผิดพลาด 

สมาชิกสภาฯ   ตรวจสอบร่างข้อบัญญัติ อย่างละเอยีด 

ร้อยต ารวจตรี กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่าน

(นายก อบต.)   หัวหน้าส่วนราชการ และท่านรองนายกทั้งสองท่าน ตามที่คณะผู้บริหาร  

    องค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะม่วง ได้ เสนอร่างแผนข้อบัญญัติ            

    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามประมาณ 

 การรายรับรวมทั้งสิ้น 46,254,000.- บาท และประมาณการรายจ่าย

รวมทั้งสิน้  46,254,000.-บาท และทางสภาองค์การบริหารสว่นต าบล
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ต้นมะม่วง  ได้มีมติเห็นชอบในวาระที่ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อสมัย

ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 3 สิงหาคม 

2566 ที่ผ่านมานั้น และในวันนี้ กราบเรียนท่านประธานสภาและท่าน

สมาชิกสภา โปรดพิจารณาในวาระที่ 2 (แปรญัตติ)และวาระที่ 3 (ลงมติ) 

ขอบคุณครับ 

เลขานุการสภา อบต. ผมขออนุญาตท่านประธาน ท่านนายก ท่านสมาชิกสภา คือว่าในข้อบัญญัติ

งบประมาณยืนยันตามร่างเดิม ซึ่งเราได้ท าข้อบัญญัติในค าแถลงงบประมาณ

รายรับไว้ 46,254,000.00 บาท  และรายจ่ายทั้งหมด 46,254,000.00 

บาท  เช่นกัน โดยแบ่งเป็นหมวดๆถ้ายืนยันตามร่างเดิมรายจ่ายสมดุลเมื่อไม่มี

สมาชิกสภาฯท่านใดยื่นเสนอค าแปรญัตติในวาระที่ 2 ก็คือการลงมติเลยใน

การใหผ้่านงบประมาณในวาระที่ 2 คือรายรับ 46,254,000.00 บาท และ

รายจ่าย 46,254,000.00 บาท ยืนยันตามร่างเดิม ประธานครับ ช่วยขอ

มติของสภาฯด้วยครับ  

นายส าราญ  ทองน้อย  เราได้ใช้เวลาตรวจกันมาพอสมควรแล้ว ปรากฏว่าไม่มขี้อใดผิดพลาด 

(ประธานสภาฯ)  และเป็นไปตามที่สมาชิกสภาฯ ประสงค์จะอนุมัติในร่างข้อบัญญัตินี้ 

    ประกอบกับเมื่อที่ประชุมไม่มีผู้ยื่นค าขอการแปรญัตติในร่างข้อบัญญัติ

    องค์การบริหารสว่นต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

    งบประมาณ พ.ศ. 2567  นี้พร้อมไม่มผีู้ขออภปิราย  ประธานจึงขอใหท้ี่ 

 ประชุม ได้ลงมติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 2   

(ขั้นแปรญัตติ) ของระเบียบการประชุมร่างข้อบัญญัติ ผมขอถามท่าน

สมาชิกสภาฯ ทุกท่านว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบและไม่ให้ความเห็นชอบ

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ใน

วาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ) นี้ ขอให้ยกมอืขึน้  

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบใหผ้่านในวาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ)  

ดว้ยคะแนนเสียง 6 เสียง   

นายส าราญ ทองน้อย  ท่านใดไมเ่ห็นด้วย ขอไดโ้ปรดยกมอืขึน้ 

(ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม   ไมม่ ี

หน้า ๗ /ที่ประชุม…….. 
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นายส าราญ ทองน้อย  ที่ประชุมได้ผ่านความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นต าบล 

(ประธานสภาฯ)  เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในวาระที่ 2

    (ขั้นแปรญัตติ)แล้ว จงึขอประชุมต่อข้อ 3.2 ตอ่ไป 

นายส าราญ  ทองน้อย  3.2 พิจารณากันเงินเหลื่อมปีงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์

(ประธานสภาฯ)  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอเชิญนายก  

.    ชี้แจงเหตุผลในการขอกันเงนิเหล่ือมปีครับ 

ร้อยต ารวจตรี กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์  เนื่องจากการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ขององค์การบริหาร

(นายก อบต.)   สว่นต าบลต้นมะม่วงได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดและขณะนี้ 

อยู่ระหว่างด าเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงวันที่ 30 กันยายน 2566 

จะสิ้นปีงบประมาณ 2566 ทางองค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะม่วง 

เกรงว่าการด าเนินการจะไมแ่ลว้เสร็จในช่วงเวลาดังกล่าว    วันนีท้างคณะ

ผู้บริหารฯจึงมีความจ าเป็นเสนอที่ประชุมสภาเพื่อที่จะขอมติและให้ความ

เห็นชอบสภาฯ กันเงนิเหล่ือมปีไว้ในการด าเนินการโครงการฯใหแ้ล้วเสร็จ 

 ส าหรับโครงการกันเงินเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ทั้งหมดจ านวน 10 โครงการ ซึ่งรายละเอียดของโครงการที่จะต้องกันเงิน

เหลื่อมปี มีดังนี้ครับ 

โครงการกันเงินเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ หน่วยงาน    แผนงาน        งาน   หมวดรายจ่าย งบประมาณ 

   1 โครงการปรบัปรุงอาคาร

ส านักงาน อบต.ต้นมะม่วง  

ส านักปลัด แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป 

 
ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

320,000.00 

   2 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 

ต่อจากของเดิม ซอยศาลา 

ไร่ทองถึงบ้านนายชวน 

กองช่าง อุตสาหกรรม 

และการโยธา 

งานก่อสร้าง 

 

ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

245,000.00 

   3 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม

ยกฝาบ่อพัก หมู่ 2 สาย 

บ้านนายจุกถึงศาลาตน้โพธิ ์

กองช่าง อุตสาหกรรม 

และการโยธา 

งานก่อสร้าง 

 

ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

 334,000.00 

หน้า 8 /ล าดับที ่4…….. 
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ล าดับที ่ ชื่อโครงการ  หน่วยงาน    แผนงาน      งาน หมวดรายจ่าย งบประมาณ 

   4 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม

ยกระดับบ่อพักและฝาบ่อ

พัก หมู ่3 ซอยต้นไทร 

กองช่าง อุตสาหกรรม

และการโยธา  

 

งานก่อสร้าง 

 

ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

  457,000.00 

    5 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม

ยกระดับบ่อพักและฝาบ่อ

พัก หมู ่5 ซอยบ้านบญุเชิด

ถึงบ้านนายยิ่งศักด์ิ 

กองช่าง  

 

อุตสาหกรรม

และการโยธา  

 

งานก่อสร้าง 

 

ค่าที่ดินและ 

สิ่งก่อสร้าง 

  206,000.00 

    6 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม

วางท่อระบายน้ าและบอ่พัก 

หมู่ 1 ซอย 5 บ้านท่าศิร ิ

กองช่าง  

 

อุตสาหกรรม

และ 

การโยธา  

 

งานก่อสร้าง 

 

ค่าที่ดินและ 

สิ่งก่อสร้าง 

 337,000.00 

   7 โครงการก่อสร้างถนน

ยกระดับ หมู ่4 ซอยบ้าน

นายหลาบ 

กองช่าง  

 

อุตสาหกรรม

และ 

การโยธา  

งานก่อสร้าง 

 

ค่าที่ดินและ 

สิ่งก่อสร้าง 

 479,000.00 

   8 โครงการขยายผิวจราจรทับ

รางระบายน้ าหมู่ 2 ต่อจาก

เดิมถงึแยกบ้านนายชูชพี 

กองช่าง  

 

อุตสาหกรรม

และ 

การโยธา  

งานก่อสร้าง 

 

ค่าที่ดินและ 

สิ่งก่อสร้าง 

 163,000.00 

  9 โครงการเสริมผิวจราจรเท

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม

ยกฝาบ่อพัก หมู่ 6 ซอย 2 

หมู่บ้านเพชรพิมาน 

กองช่าง  

 

อุตสาหกรรม

และ 

การโยธา  

งานก่อสร้าง 

 

ค่าที่ดินและ 

สิ่งก่อสร้าง 

327,000.00 

  10 โครงการเสริมผิวจราจรปู

ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

หมู่ 4 ขา้งที่นานายเก๋ง 

กองช่าง  

 

อุตสาหกรรม

และ 

การโยธา  

งานก่อสร้าง 

 

ค่าที่ดินและ 

สิ่งก่อสร้าง 

297,000.00 

                                                                               รวมงบประมาณท้ังสิ้น 3,165,000.00 

จึงน าเรียนให้ที่ประชุมสมาชิกสภาฯทุกท่านได้พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการกันเงนิเหล่ือมปี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนในการจัดซือ้/จัดจ้างในล าดับต่อไป 

       หน้า 9 /ทางเลขานุการ….. 
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นายส าราญ ทองน้อย  ทางเลขานุการสภาฯ มีอะไรจะเพิ่มเติมอกีไหมครับ 

(ประธานสภาฯ 

นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร์ การขออนุมัติกันเงินในครั้งนี้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล อาศัย

(เลขานุการสภาฯ)     อ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรับเงิน การเบิก 

    จ่ายเงนิ การฝากเงนิ  การเก็บรักษาเงนิ  และการตรวจเงนิขององค์กร 

    ปกครองสว่นท้องถ่ิน  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  ข้อ 59 

นายส าราญ ทองน้อย  ขอมติที่ประชุมสมาชิกทุกท่านใหค้วามเห็นชอบครับ 

(ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุม มีมติให้ความเห็นชอบและอนุมัติกันเงินเหลื่อมปี ตามข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนต าบล เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2566 

ตามที่ได้เสนอขอ 

- พักกลางวัน  เวลา 12.00 – 13.00 น.  - 

 เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 
 

วาระที่ ๓  พิจารณาร่างฯ  (ลงมติ) 

นายส าราญ ทองน้อย  3.3 พิจารณาขอมติเห็นชอบและอนุมัติร่างข้อบัญญัติองค์การ

(ประธานสภาฯ)  บรหิารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

    พ.ศ. 2567 วาระที่ 3 (ลงมติ) 

    เมื่อเราได้ผ่านการพิจารณาในวาระที่ 2 แล้วนั้น ตามระเบียบวาระการ

    ประชุมงบประมาณ  จึงขอให้สมาชิกสภาทุกท่านเข้าพิจารณาในวาระ

    ที่ 3 กระผมขอมติดังนี้สมาชิกสภาฯ ท่านใดให้ความเห็นชอบใหร้่าง 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 2567  ฉบับนี้ ใช้เป็นร่างข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนต าบล   เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567  ได้โปรดยกมอืใหค้วามเห็นชอบ 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผ่านในวาระที่ 3 ด้วยเสียง

(เวลา 13.15 น.)  เอกฉันท์  จ านวน 6  เสียง  

นายส าราญ ทองน้อย  ท่านใดไมเ่ห็นด้วย ขอไดโ้ปรดยกมอืขึน้ 

(ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม   ไมม่ ี
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ร้อยต ารวจตรี กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์  กระผมในนามของคณะผู้บริหารขอขอบคุณทางสมาชิกสภา

(นายก อบต.)   องค์การบริหารสว่นต าบลต้นมะม่วงทุกท่าน ที่ไดพ้ิจารณาให้ความ 

 เห็นชอบและอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะม่วง

ได้ใช้จ่ายตามความเหมาะสมและจะด าเนินการตามระเบียบและวินัยต่อไป 

นายส าราญ ทองน้อย  เมื่อสมาชิกสภาทุกท่าน ได้ผ่านความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การ

(ประธานสภาฯ)  บริหารสว่นต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

    2567แล้ว ทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะม่วง   จะด าเนินการ 

น าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้   น าเสนอให้กับนายอ าเภอ

เมอืงเพชรบุรีพิจารณาลงนามอนุมัติและหลังจากนายอ าเภอเมืองเพชรบุรี 

ได้ลงนามพิจารณาอนุมัติแล้ว ทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะได้

ประกาศใช้ ให้เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลต้นมะม่วง ในล าดับต่อไป 

นายส าราญ ทองน้อย  ที่ประชุมได้ผ่านความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นต าบล 

(ประธานสภาฯ)  เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในวาระที่ 3

    (ลงมติ)แล้ว จงึขอประชุมต่อข้อ 3.4 ต่อไป 

นายส าราญ ทองน้อย          3.4 พจิารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

(ประธานสภาฯ)        จ านวน 2  โครงการ  ขอเชิญนายกฯ ชี้แจงเหตุผลครับ 

ร.ต.ต.กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์  เนื่องจากมคีวามจ าเป็นที่องค์การบริหารสว่นต าบลต้นมะม่วง 

(นายก อบต.) ด าเนินการโครงการเร่งด่วนในการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน

หรือการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นที่ กระผมคณะ

ผู้บริหารขอเสนอโครงการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อให้สภาฯพิจารณา

เห็นชอบในวันนี้ จ านวน 2 โครงการด้วยกัน ซึ่งขณะนี้ยอดเงินสะสมของ

องค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะม่วง ณ วันที่  11 สิงหาคม 2566 

จ านวน 16,592,623,86 บาท ซึ่งมีรายละเอยีดดังนี้ 

 

หน้า  11.../ สถานการณ์คลัง..... 
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              สถานการณ์คลังเงินสะสมขององค์การบรหิารส่วนต าบลต้นมะม่วง                            

ณ  11  สิงหาคม  2566  
 

เงนิสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 11  สงิหาคม  2566 จ านวน 16,592,623.86  บาท  

หัก ส ารองภัยพิบัติ 10 %            จ านวน 1,825,188.62 บาท 

คงเหลือเงนิสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้หลังหักส ารองตามระเบียบฯ                          

                     จ านวน 14,767,435.24 บาท  

หัก เงนิเดือน ค่าตอบแทนและอ่ืนๆ เป็นเวลา 6 เดอืน     จ านวน    900,000.00 บาท  

คงเหลือเงนิสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้จ่ายได้       จ านวน 5,767,435.24  บาท  
-ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 2 โครงการ   จ านวน 2,111,000.00 บาท 

คงเหลือหลังจ่ายขาดเงินสะสม              จ านวน 3,656,435.24 บาท 

ร.ต.ต.กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์  จากการตรวจสอบและได้กันเงินค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วทาง

(นายก อบต.)   องค์การบริหารสว่นต าบลต้นมะม่วง มีงบประมาณเพยีงพอที่จะ 

 ด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสมที่เสนอทั้ง 2 โครงการ งบประมาณ

ทั้งสิ้น 2,111,000.- บาท  

จึงได้น าเรียนเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งทาง

คณะผู้บริหารได้มอบให้ทางกองช่างได้ส ารวจและออกแบบ

ครบถ้วนทุกโครงการแล้ว กระผมขอชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ 

จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2566 ขอให้สมาชิกสภา

ทุกท่านดูรายละเอียดตามแบบสรุปผลการประมาณ (ปร.4 และ 

ปร.5) ตามไปด้วยครับ 

โครงการท่ี 1 

โครงการก่อสร้างขุดวางท่อระบายน้ า พร้อมเทพื้นถนน

คอนกรีตกลับสภาพเดิม หมู่ ๑ สายซุ้มประตูทางเข้าวัดท่าศิริ ถึง

หอพักกลิ่นจันทร์ วางท่อขนาด 0.60 เมตร ยาว 207 เมตร พร้อม

บ่อพัก เทคอนกรีตกว้างประมาณ 1.20 เมตร ยาว 207 เมตร หนา 

0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 248 ตารางเมตร 

งบประมาณ เป็นเงินจ านวน 624,000.00 บาท 

จึงน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบผมขอใหก้องช่างชีแ้จงเพิ่มเติม 
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นายวิทยา  ข าทวี  ผมขอชี้แจงเพิ่มเติม เนื่องจากในเส้นทางนี้เวลาฝนตกน้ าจะระบายไม่ทัน 

(ผู้อ านวยการกองช่าง)  เกิดน้ าท่วมขังเพราะรางระบายมีขนาดเล็กและอุดตันเพราะก่อสร้างมา 

    นานมากแลว้มาไมต่่ ากว่า10ปีประกอบกับไมส่ามารถขุดลอกได้ 

     ประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นเป็นการแก้ปัญหา 

ให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวจึงเห็นควรแก้ปัญหาดว้ยการวางท่อ

ขนาด 0.60 เมตรจะท าให้ระบายน้ าได้ดี-รวดเร็วขึ้นและลดปัญหาน้ า

ท่วมขังและความเดือดร้อนของผู้ใช้เส้นทางลง 

ร.ต.ต.กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์ จึงน าเรียนที่ประชุมสภาฯ พจิารณาใหค้วามเห็นชอบในล าดับต่อไป 

(นายก อบต.) 

นายส าราญ ทองน้อย           ตามที่นายกฯ และผอ.กองช่าง ได้ชีแ้จงรายละเอยีดโครงการที่ 1  

(ประธานสภาฯ)  โครงการก่อสร้างขุดวางท่อระบายน้ า พร้อมเทพื้นถนนคอนกรีตกลับสู่

สภาพเดิม หมู่ 1 สายซุ้มประตูทางเข้าวัดท่าศิริถึงหอพักกลิ่นจันทร์ 

(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ก าหนด)  ผมขอให้สมาชิกทุกท่าน

พิจารณาโครงการฯดว้ยครับ  เมื่อที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีสมาชิกท่านใด 

ไมเ่ห็นชอบ หรือมีสมาชิกสภาฯท่านใดให้ความเห็นชอบ ผมขอมติที่ประชุม

สภาฯจ่ายขาดเงินสะสมโครงการดังกล่าว    ถ้ามีมติเห็นชอบอนุมัติโปรด

ยกมือครับ 

มติที่ประชุม                         มีมติเห็นชอบและอนุมัติใหจ้่ายขาดเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ

ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2  พ.ศ.2548  ข้อ 89 

(1) และ (3)  ตามที่ได้เสนอขอ ดว้ยคะแนนเสียง 6 เสียง 

นายส าราญ ทองน้อย           ท่านใดไมเ่ห็นด้วย ขอได้โปรดยกมอืขึน้ครับ 

(ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม                        ไมม่ ี

 

 

หน้า  13.../ โครงการที่ 2..... 
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ร.ต.ต.กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์      โครงการท่ี 2                                                    

(นายก อบต.)  โครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ า 

บริเวณหน้าองค์การบริหารสว่นต าบลต้นมะม่วง หมู ่3 

ช่วงที่ 1 กว้าง 2 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ช่วงที่ ๒ กว้าง 9.60-14 เมตร ยาว 33 เมตร หนา 0.15 เมตร 

       พร้อมวางท่อระบายน้ า ขนาด 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก 

ช่วงที่ 3 กว้าง 2 เมตร ยาว 54 เมตร หนา 0.15 เมตร 

    ช่วงที่ 4 กว้างประมาณ 8 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อ  

ระบายน้ าขนาด 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก  คิดเป็นพื้นที่ เท

คอนกรีตไมน่้อยกว่า 1062 ตารางเมตร 

               งบประมาณ เป็นเงินจ านวน 1,487,000.00 บาท 

จึงน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบผมขอใหผู้้อ านวยกองช่าง ชี้แจงเพิ่มเติมครับ 

นายวิทยา  ข าทวี  ผมขอชีแ้จงเพิ่มเติมเนื่องด้วยเส้นทางนี้อยู่ในเขตชุมชนและเกิดอุบัติเหตุที่

(ผู้อ านวยการกองช่าง)  ทางแยกไร่กล้วยบ่อยครั้งท าให้เกิดการบาดเจ็บและทรัพย์สินของ 

    ประชาชนเสียหาย  ดังนั้น การขยายผิวการจราจรใหก้ว้างขึน้จึงมี 

ความจ าเป็นโดยเฉพาะบริเวณแยกสะพานบ้านไร่กล้วย ยกตัวอย่างเช่น 

ตรงร้านลูกชิ้นซึ่งจอดรถอยู่บนเขตทางท าให้เกิดการจราจรเสียช่องทาง

การเดินรถไป 1 ช่องทาง และตรงจุดอื่น ซึ่งมีร้านค้าก็เช่นกัน ท าให้ถนน

แคบลง ดังนั้น จึงต้องปรับเทลานคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ า เพื่อ

ขยายผิวจราจรจะท าให้ช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนในเส้นทางนี้ได ้ซึ่งต่อไป

ในอนาคตอาจจะพิจารณาขยายทั้งเสน้ทางจรดต าบลสมอพลือครับ 

ร.ต.ต.กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์    จึงน าเรียนที่ประชุมสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในล าดับต่อไป 

(นายก อบต.) 

นายส าราญ ทองน้อย           ตามที่นายกฯ และผอ.กองช่าง ได้ชีแ้จงรายละเอยีดโครงการที่ 2 

(ประธานสภาฯ)         โครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ าบริเวณ 

องค์การบริหารสว่นต าบลต้นมะม่วง หมู ่3 

ช่วงที่ 1  กว้าง 2.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

   ช่วงที่ 2  กว้าง 9.60-14.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

               พร้อมวางท่อระบายน้ า ขนาด 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก 
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ช่วงที ่3  กว้าง 2.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ช่วงที่ 4  กว้าง 8.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

            วางท่อระบายน้ าขนาด 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก คิดเป็นพื้นที่ 

            เทคอนกรีตไมน่้อยกว่า 1062 ตรม. 

เป็นเงินงบประมาณ 1,487,000.00  บาท 

(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ก าหนด)  ผมขอให้สมาชิกสภาฯ ทุก

ท่านพิจารณานะครับ เมื่อที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีสมาชิกท่านใดไม่

เห็นชอบ หรือมีสมาชิกสภาฯท่านใดให้ความเห็นชอบ ผมขอมติที่

ประชุมสภาฯจ่ายขาดเงินสะสมโครงการดังกล่าว ถ้ามีมติเห็นชอบ

อนุมัติโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม                         มีมติเห็นชอบและอนุมัติใหจ้่ายขาดเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงินและการ 

ตรวจเงินขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ฉบับที่ 2  พ.ศ.2548   

ข้อ 89 (1) และ (3)  ตามที่ไดเ้สนอขอ  ดว้ยคะแนนเสียง 6 เสียง 

นายส าราญ ทองน้อย           ท่านใดไมเ่ห็นด้วย ขอได้โปรดยกมอืขึน้ครับ 

(ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม                        ไมม่ ี

รวมจ่ายขาดเงินสะสม ทั้ง 2 โครงการ  งบประมาณท้ังสิ้น  2,111,000.00.- บาท  

ระเบียบวาระการประชุมที่ 4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

นายส าราญ  ทองน้อย  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใด   

(ประธานสภาฯ)  ซักถามกระผมขอปิดประชุม   

 

              ปิดประชุม  เวลา   14.30  น. 

  

            ลงชื่อ                                                       ผู้จดบันทึก                                 

                                           (นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร์)         

        เลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นต าบลตน้มะม่วง 

หน้า 15 /กรรมการตรวจ…….. 



ห น้ า  | 16 

 

 
 

    วันนี้ วันที่ 1๘  สงิหาคม  2566 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ต้นมะม่วง       

ได้ตรวจรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566  (ครั้งที่ 2)                                     .         

 

    (ลงชื่อ)           กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

       (นายกิ่งทอง   อยู่จิว๋) 

     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (หมู่ที่ 1) 
 

 

 

    (ลงชื่อ)          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

      (นายประสูต พิมพเ์สงี่ยม)   

    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (หมู่ที่ ๔) 

 
     

                           (ลงชื่อ)          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                 (นายเสน่ห์  เสอืนาค) 

             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (หมู่ที่ 6) 

 

 


